

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 19-25 กันยายน 2561

พาณิชย์ลุยตลาดออสเตรเลียโปรโมทข้าวพรีเมียม

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังจากเดินทางเยือนออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 12-20 กันยายนที่ผ่านมาได้นำคณะผู้แทนการค้าจัดกิจกรรม “Healthy Rice Campaign” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้าวไทยในตลาดออสเตรเลีย โดยเน้นการนำเสนอข้าวเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ข้าวสี และข้าว กข43 ซึ่งเป็นข้าวที่มีราคาจำหน่ายต่อหน่วยค่อนข้างสูง โดยรัฐบาลกำลังส่งเสริมให้มีการขยายตลาดส่งออกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้าวดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการในกลุ่มผู้บริโภคชาวออสเตรเลียที่ในปัจจุบันกระแสรักสุขภาพมาแรงมาก การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการจัดครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยจัดขึ้นในร้าน อาหารไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับใน 3 เมืองใหญ่ ได้แก่ นครซิดนีย์ นครบริสเบน และนครเพิร์ธ ภายในงานได้เชิญผู้นำเข้า เจ้าของร้านอาหาร สื่อมวลชน รวมถึง Bloggerชื่อดังในวงการอาหารมาร่วมงาน โดยมี เชฟชาวไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดี มาแนะนำเมนูที่รังสรรค์ขึ้นจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เมนูที่แขกภายในงานประทับใจเป็นอย่างมาก ได้แก่ ข้าวยาไรซ์เบอร์รี่ กุ้ยช่ายไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเกรียบปากหม้อที่ทำจากแป้งไรซ์เบอร์รี่ และเมนูกับข้าวเสิร์ฟพร้อมกับข้าว กข43 รวมถึงไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ทานคู่กับมะม่วง เป็นต้น

นางสาวชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลตอบรับจากการจัดงานดีเกินคาด เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และได้มีการเจรจาซื้อขายข้าวดังกล่าวภายในงาน อีกทั้ง Blogger และสื่อมวลชนที่มาร่วมงานได้ให้ความสนใจ โดยนำข้อมูลข้าวไทยไปเผยแพร่เป็นบทความทาง Social Media สำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพโดยทันที ซึ่งการเดินทางเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวพรีเมียมชนิดต่างๆ ของไทยนอกเหนือจากข้าวหอมมะลิไทย และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้รับทราบว่า ปัจจุบันร้านอาหารหลายๆ ร้านได้นำข้าวไรซ์เบอร์รี่มาเป็นหนึ่งในเมนูอาหาร ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมนูดังกล่าวได้ระบุปริมาณแคลอรีที่ผู้บริโภคได้รับในแต่ละจาน ถูกใจผู้รักสุขภาพ และต้องการควบคุมน้ำหนัก และนอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ข้าวพรีเมียมชนิดต่างๆ แล้ว เรายังได้มาแนะนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ทำจากข้าวไทย ซึ่งเรามองว่าตลาดออสเตรียมีศักยภาพให้เราขายได้ เนื่องจากมีกำลังซื้อสูงและเป็นประเทศที่กระแสรักสุขภาพมาแรงมาก ซึ่งการส่งเสริมการส่งออกทั้งข้าวเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฯ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการผลักดันและมุ่งเน้นให้ทำการผลิตและส่งออกข้าวที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพื่อยกระดับรายได้และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรชาวนาไทย

ทั้งนี้ ในแต่ละปีไทยส่งออกข้าวไปออสเตรเลียเฉลี่ย 70,000 ตัน โดยเป็นการส่งออกข้าวหอมมะลิมากที่สุดสำหรับปี 2561 (ม.ค. - ก.ค.) ไทยส่งออกข้าวไปออสเตรเลียแล้วทั้งสิ้น 38,500 ตัน และคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี นี้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวไปออสเตรเลียได้เพิ่มขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะข้าวเพื่อสุขภาพที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กระทรวงฯ มีแผนงานจะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวเพื่อสุขภาพในลักษณะเช่นเดียวกันนี้กับกลุ่มผู้นำเข้าและผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นลำดับต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ก.เกษตรฯ เร่งผลิตข้าวอินทรีย์ป้อนตลาดจีน

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งกรมการค้าข้าวได้รายงานผลของการไปศึกษาโครงการความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามระบบมาตรฐานของจีนเพื่อการส่งออกที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเข้าพบ ศ.ดร.หยิน ชาง ปิน ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันทรัพยากรทางการเกษตรและการวางแผนระดับภูมิภาค ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายถัง เร็น ผู้เชี่ยวชาญการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานอินทรีย์แห่งศูนย์พัฒนาอาหารอินทรีย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือและศึกษาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ของประเทศจีนในมิติต่าง ๆ ทั้งการวิจัย การพัฒนาการผลิตข้าว การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของจีน และกระบวนการส่งออกข้าวไทยไปประเทศจีนนำมาซึ่งการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยให้ได้มาตรฐานและข้อกำหนดด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้รับการพัฒนาเทียบเคียงมาตรฐานของประเทศจีน สามารถตอบโจทย์มาตรฐานและความต้องการข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคจีนได้ในอนาคต

สำหรับข้าวหอมมะลิของไทยเป็นสินค้าข้าวพรีเมียมที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวจีน เนื่องจากเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร โดยสถิติตัวเลขการค้าช่วงปี 2560 ไทยมีการส่งออกข้าวหอมมะลิไปตลาดโลกมีมูลค่าเกือบ 42,000 ล้านบาท มีตลาดหลัก ได้แก่ อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 28% จีน 15% และฮ่องกง 11% แม้ว่าจีนจะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของโลก แต่ยังไม่เพียงพอความต้องการ ขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิมีแนวโน้มดีขึ้นสามารถปรับตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตันละ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าราคาส่งออกปี 2551 ที่มีราคาส่งออกเฉลี่ยตันละ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจุบันข้าวที่ไทยส่งออกส่วนใหญ่ผลิตแบบใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ส่วนข้าวอินทรีย์มีปริมาณส่งออกน้อยมากสวนทางกับกระแสผู้บริโภคที่รักสุขภาพและที่มิกระแสวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเทศจีนยังคงมีโอกาสขยายได้อีก แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องการจัดสรรโควตาและต้องผ่านการตรวจสอบสินค้าอินทรีย์มาตรฐานคุณภาพแบบทัดเทียมตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป จาก China Organic Food Development Center (OFDC) ดังนั้น เมื่อทราบปริมาณความต้องการและมาตรฐานของจีนแล้วสามารถเข้าไปส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของไทยที่กำลังดำเนินอยู่ให้ได้รับการพัฒนาเทียบเคียงมาตรฐานของประเทศจีน ซึ่งจะสามารถสนองความต้องการข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคจีนได้

ที่มา สำนักข่าวไทย

กรมข้าวส่งทีมวิจัยลุยเมืองจีน

นายกฤษฎพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการค้าข้าวและโฆษกกรมการค้าข้าว เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายนที่ผ่านมา คณะนักวิจัยกรมการค้าข้าวร่วมกับ ผศ.ดร.นาริรัตน์ สีระสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ร่วมวิจัยและผู้ประสานงานฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามระบบมาตรฐานของจีนเพื่อการส่งออก ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยคณะได้เดินทางเข้าพบ ศ.ดร.หยิน ชาง ปิน ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันทรัพยากรทางการเกษตรและการวางแผนระดับภูมิภาค ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of

Agricultural Sciences : CAAS) และนายถัง เริ่น ผู้เชี่ยวชาญการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานอินทรีย์แห่งศูนย์พัฒนาอาหารอินทรีย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Organic Food Development Center : OFDC) เพื่อหาหรือความร่วมมือและศึกษาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ของประเทศจีนในมิติต่างๆ ทั้งการวิจัย การพัฒนาการผลิตข้าว การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของจีน และกระบวนการส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศจีน นำมาซึ่งการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน และข้อกำหนดด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการพัฒนาเทียบเคียงมาตรฐานของประเทศจีน สามารถตอบโจทย์มาตรฐานและความต้องการข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคจีนได้ในอนาคต

รองอธิบดีกรมการค้าข้าว กล่าวต่อว่า สำหรับข้าวหอมมะลิของไทย เป็นสินค้าข้าวพรีเมียมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากชาวจีน เนื่องจากเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร โดยสถิติตัวเลขการค้าช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา ไทยมีการส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังตลาดโลกมีมูลค่าเกือบ 42,000 ล้านบาท มีตลาดหลักได้แก่ อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 28% จีน 15% และฮ่องกง 11% แม้ว่าจีนจะเป็น แหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของโลกแต่ก็ยังไม่เพียงพอความต้องการ ในขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิมีแนวโน้มดีขึ้นสามารถปรับตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตันละ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าราคาส่งออกในปี 2551 ที่มีราคา ส่งออกเฉลี่ยตันละ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ

"ข้าวที่มีการส่งออกส่วนใหญ่มีการผลิตแบบใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ส่วนข้าวอินทรีย์มีปริมาณส่งออกน้อยมาก สวนทางกับกระแสผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเทศจีนยังคงมีโอกาสขยายได้อีก แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องการจัดสรรโควตาและต้องผ่านการตรวจสอบสินค้าอินทรีย์มาตรฐานคุณภาพแบบที่ดัดเทียมตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป จาก China Organic Food Development Center (OFDC) การศึกษาด้านข้าว อินทรีย์ของจีนในครั้งนี้ จึงช่วยเติมเต็มการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของไทยที่กำลังดำเนินอยู่ ให้ได้รับการพัฒนาเทียบเคียงมาตรฐานของประเทศจีน สามารถตอบโจทย์มาตรฐานและความต้องการข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคจีนได้ในอนาคต" นายกฤษณพงศ์ กล่าว
ที่มา แนวหน้า

ล้นข้าวหอมมะลิปี'61ทะลัก น้ำฝนดี-นะขาวนาขึ้นย้ง

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการค้าข้าว เปิดเผยประชชาติธุรกิจว่า แนวโน้มผลผลิตข้าวหอมมะลิที่จะออกสู่ตลาดปลายปีนี้ อาจลดลงเหลือประมาณ 7 ล้านตันข้าวเปลือก จากภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา แม้ภาคอีสานตอนบนฝนจะดี แต่ในเขตภาคอีสานตอนกลางและภาคอีสานตอนใต้เทียบกับปีการผลิต 2559/2560 ที่ภาคอีสานประสบปัญหาหน้าท่วมกว่า 3 ล้านไร่ ทำให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิพุ่งขึ้นเป็นตันละ 17,000-18,000 บาท โดยจะร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทยสำรวจผลผลิตอีกครั้งในเดือน ต.ค.นี้ และคาดว่าข้าวหอมมะลินี้นี้จะยังมีราคาสูง

ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปีการผลิต 2561/2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าการผลิตไว้ที่ 33 ล้านตันข้าวเปลือก คาดว่าในส่วนขาวนาปีจะมีต่ำไม่เกิน 24 ล้านตันข้าวเปลือก แต่จะได้ครบตามเป้าหรือไม่ขึ้นต้องดูปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก และการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด พืชตระกูลถั่ว และผัก ซึ่งจะมีการสำรวจลงทะเบียนให้เสร็จภายในปีนี้ รัฐจะให้แรงจูงใจทั้งการชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกร 0.01% ต่อปี การตั้งภาคเอกชนรายใหญ่มารับซื้อ และการนำระบบประกันภัยพืชผลมาใช้ เป็นต้น เพื่อได้ถึงเป้าหมาย 2 ล้านไร่

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสภาคผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในเดือนตุลาคมนี้จะลงพื้นที่สำรวจผลผลิตข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2561/2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้ง คาดว่าแนวโน้มจะมีปริมาณผลผลิตมากกว่าปีก่อน

เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากจะส่งผลดีต่อผลผลิตข้าวนาปีในพื้นที่สูงอีสาน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีความสำคัญ เช่น จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา อุบลราชธานี ส่วนในพื้นที่บางจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งมีเพียงจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ประกอบกับพื้นที่การปลูกข้าวหอมจังหวัดมีมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกไปยังภาคกลาง

จากกรณีที่มีปัญหาการร้องเรียนว่าโรงสีในบางพื้นที่มีการตั้งราคาซื้อข้าวเปลือกตันละ 4,000-5,000 บาทนั้น ข้อเท็จจริงคือมีข้าวที่ประสบปัญหาจมน้ำ เพราะปัจจุบันกำลังการผลิตข้าวของโรงสีมีถึง 100 ล้านตันต่อปี แต่ไทยมีข้าวเปลือกมีอยู่แค่ 30 ล้านตันต่อปีเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาชะลอการขายโดยเก็บเข้ายุ้งฉาง และแก้ปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่ายของสถาบันการเงิน

“ในระยะยาวรัฐบาลควรมีหน่วยงานที่ดูแลวางแผนการผลิตเหมือนจีน ส่วนนโยบายนาแปลงใหญ่เป็นนโยบายที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต แต่หากให้บางบริษัททำก็ยังคงต้องระวัง เพราะแม้ว่าบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ มีการบริหารจัดการที่ดี แต่รัฐต้องดูแลเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างไร เพราะในอดีตก็เคยมีการทำคอนแทกต์ฟาร์มมิ่งแต่ไม่สำเร็จ มักติดปัญหาการแบ่งปันผลประโยชน์ว่ายุติธรรมหรือไม่ ถ้าในกรณีนี้ราคาตลาดมีการปรับตัวต่ำกว่าราคาที่ประกันรับซื้อไว้ บริษัทจะอย่างไร”

ทั้งนี้ สมาคมเตรียมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี และสุพรรณบุรี นำร้องทอลองทำนาแปลงใหญ่ ในปี 2562/2563 โดยเข้าไปให้ความช่วยเหลือเรื่องเมล็ดพันธุ์ และการรับซื้อจากเกษตรกรที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

หวั่นโรงสีเตียงทุบตลาดข้าวนาปี กระทั่งรัฐบาลอัดฉีดเงินเสริมสภาพคล่อง

แหล่งข่าวจากวงการโรงสีข้าว เปิดเผยว่า หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปัญหาสถานการณ์ราคาซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิปีการผลิต 2561/2562 ถูกกดราคาดลงเหลือตันละ 4,000 บาท ทั้งที่ยังมีชาวนายังไม่ได้เกี่ยวข้าว นั้น หลายฝ่ายเริ่มกังวลว่าประเด็นนี้อาจเชื่อมโยงกับกรณีผู้ประกอบการโรงสีข้าวประสบปัญหาสภาพคล่อง ต้องปิดกิจการลงกว่า 50% ในหลายจังหวัด เช่น จ.พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ รวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อุบลราชธานี เป็นต้น

สาเหตุมาจากสถาบันการเงินลดวงเงินและเพิ่มความเข้มงวดในการให้แพ็คเกจเครดิต ประกอบกับช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาโรงสีที่เป็นคลังให้เช่าฝากเก็บข้าวจากโครงการรับจำนำไม่ได้รับค่าเช่าฝากเก็บที่ค้าง และถูกยึดหนังสือค้ำประกัน แถมถูกเรียกค่าเสียหายนับพันล้านบาท

“จีดีพีโต 3-4% แต่ธุรกิจโรงสีไม่ได้ประโยชน์ แต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูด มีหลายจังหวัดโดยเฉพาะพิจิตร พิษณุโลก ปิดกิจการไปมากมาย จ.สุโขทัยเหลือที่ทำการจริง ๆ แค่ 1-2 โรงเท่านั้น รวมทั้งกำแพงเพชร อุตรดิตถ์ จนถึงเชียงราย ส่งผลให้โรงสีที่เคยมีกำลังการผลิตสูงกว่าปริมาณข้าวเปลือก 4 เท่า ปัจจุบันเหลือเพียง 2 เท่า หรือ 60 กว่าล้านตันเท่านั้น นำหวั่นว่าถ้าหากผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดมาก ๆ จะไม่มีโรงสีรับซื้อ”

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ปัญหาโรงสีปิดตัวและยุติการรับซื้อข้าวชั่วคราวเกิดจาก 2-3 สาเหตุ คือ 3-4 ปีก่อนราคาข้าวตกต่ำลงมาก ประกอบกับสถาบันการเงินลดวงเงินแพ็คเกจเครดิตภาพรวมลง 40-50% ธุรกิจโรงสีที่เคยเกิดขึ้นจนเพื่อสมัยโครงการรับจำนำประสบปัญหาการแข่งขันกันรุนแรงแย่งรับซื้อข้าวทำกำไรไม่ได้ และแม้ปัจจุบันสถาบันการเงินได้ผ่อนปรนการให้แพ็คเกจเครดิต โดยพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้เป็นราย ๆ แต่เงื่อนไขเข้มงวดมากขึ้น ทำให้โรงสีบางแห่งปิดกิจการ บางแห่งหยุดชั่วคราวไม่สามารถประเมินได้ว่าโรงสีลดลงมากน้อยเพียงใด แต่บางพื้นที่กระจายไปไม่ทั่วถึง เช่น ภาคเหนืออย่าง จ. สุโขทัย อาจจะมีจุดรับซื้อข้าวเปลือกนปีน้อยหรือไม่เพียงพอ

“ผลจากการปิดตัวทำให้โรงสีที่เคยเพื่ออาจกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล ซึ่งหากคำนวณในแง่กำลังการผลิตภาพรวม แม้จะลดลงแต่ก็ยังมีเพียงพอรองรับข้าวเปลือกที่จะออกสู่ตลาด แต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการรับซื้อข้าวเปลือกนปี คือ บางพื้นที่ที่มีโรงสีน้อย อาจไม่มีใครไปรับซื้อ แต่ไม่กระทบราคาข้าวเปลือกที่ยังเป็นไปตามกลไกตลาด”

แนวทางออก คือ ขณะนี้เกษตรกรสามารถขายผ่านท่าข้าวซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือในส่วนกรมการค้าภายในก็จัดโครงการตลาดรับซื้อข้าวเปลือกกระจายลงพื้นที่ต่าง ๆ ขอความร่วมมือโรงสีเข้าช่วยรับซื้อ อย่างไรก็ตาม ควรมีมาตรการช่วยเหลือโรงสีที่เข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสม

ขณะที่นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในส่วนของสินเชื่อผู้ประกอบการโรงสีที่มีปัญหานี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันธนาคารสามารถชะลออัตราการเพิ่มขึ้นของ NPL ได้มากแล้ว แต่ NPL ก็ยังมีเกิดขึ้น สำหรับปีนี้ธนาคารยังปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มโรงสีอยู่ แต่เน้นลูกค้าที่คุณภาพ มีวินัยการเงินดีมากขึ้น

นายเดชา ตูลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ (BBL) กล่าวในทำนองเดียวกันว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อติดตามดูแลลูกค้ากลุ่มโรงสีข้าวใกล้ชิด เวลานี้ยังไม่ได้เป็นหนี้ที่เสียหายมากนัก สินเชื่อปล่อยใหม่ก็ยังมีปล่อยอยู่ตามฤดูกาลผลิต แต่ระมัดระวังมากขึ้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์”โปรโมตข้าวที่ออสเตรเลีย เผยแชกปลั้ม “ข้าวย่า กุ๊ยช่าย ข้าวเกรียบปากหม้อ” ทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย “Healthy Rice Campaign” ที่ตลาดออสเตรเลีย เมื่อเร็วๆ นี้ว่า กรมการค้าต่างประเทศได้จัดกิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกในตลาดออสเตรเลีย ที่ร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงใน 3 เมืองใหญ่ ได้แก่ นครซิดนีย์ นครบริสเบน และนครเพิร์ธ และได้เชิญผู้นำเข้า เจ้าของร้านอาหาร สื่อมวลชน รวมถึง Bloggerชื่อดังในวงการอาหารมาร่วมงาน โดยได้มีการนำเสนอข้าวเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวสี และข้าว กข43 เพื่อตอบสนองความต้องการในกลุ่มผู้บริโภคชาวออสเตรเลียที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ

ทั้งนี้ ในการจัดงานได้นำเชฟชาวไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดี มาแนะนำเมนูที่รังสรรค์ขึ้นจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยเมนูที่แชกภายในงานประทับใจเป็นอย่างมาก ได้แก่ ข้าวย่าไรซ์เบอร์รี่ กุ๊ยช่ายไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเกรียบปากหม้อที่ทำจากแป้งไรซ์เบอร์รี่ และเมนูกับข้าวเสิร์ฟพร้อมกับข้าว กข43 รวมถึงไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ทานคู่กับมะม่วง เป็นต้น

ตุลาคมนี้ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพบปะเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการข้าวของเวียดนามและผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่างๆรวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวเวียดนามในเวทีนานาชาติด้วย โดยในงานนี้ทางการเวียดนามได้เชิญผู้แทนทั้งจากประเทศผู้ส่งออกข้าว เช่น ไทย อินเดีย กัมพูชา และประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญ เช่น จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขยายตลาดข้าวของเวียดนามในอนาคต

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานปริมาณส่งออกข้าวในเดือนสิงหาคม 2561 มีปริมาณ 44,558 ตัน เพิ่มขึ้น 74.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 25,543 ตัน ในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 20.8% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 ที่มีการส่งออกจำนวน 56,274 ตัน โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-สิงหาคม) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 341,638 ตัน ลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 372,190 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนแรกกัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium (Premium Fragrant Rice) เช่น Phka Rumduol/ Malis จำนวน 169,021 ตัน เพิ่มขึ้น 61.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant Rice) จำนวน 87,056 ตัน ลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ข้าวขาวเมล็ดยาว (Long Grain White Rice) จำนวน 63,850 ตัน ลดลง 49.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และข้าวหนึ่งเมล็ดยาว (Long Grain Parboiled Rice) จำนวน 21,711 ตัน ลดลง 56.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในปี 2017 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium จำนวน 224,552 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆจำนวน 169,475 ตัน ข้าวขาวจำนวน 156,654 ตัน และข้าวหนึ่งเมล็ดยาว 84,998 ตัน

ในช่วง 8 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 74,781 ตัน ลดลงประมาณ 31.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 51,880 ตัน เพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มาเลเซีย 24,296 ตัน เพิ่มขึ้น 58.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โปแลนด์ 19,035 ตัน ลดลง 42.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนเธอร์แลนด์ 16,850 ตัน ลดลง 15.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สหราชอาณาจักร 13,794 ตัน ลดลง 40.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นต้น ในปัจจุบันกัมพูชามีบริษัทส่งออกข้าวจำนวน 68 ราย และสามารถส่งออกข้าวไปยัง 56 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ในปี 2560 กัมพูชาส่งออกข้าวปริมาณรวม 635,679 ตัน เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 542,144 ตัน ในปี 2559 ซึ่งถือเป็นสถิติส่งออกข้าวสูงสุดของกัมพูชา โดยส่งไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่งที่มีปริมาณ 199,857 ตัน เพิ่มขึ้น 56.8% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 127,460 ตัน อันดับที่ 2 คือฝรั่งเศส ปริมาณ 77,363 ตัน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 78,329 ตัน อันดับที่ 3 คือโปแลนด์ ปริมาณ 44,023 ตัน ลดลง 31.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 64,035 ตัน อันดับที่ 4 คือมาเลเซีย ปริมาณ 38,360 ตัน ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 38,877 ตัน อันดับที่ 5 คือเนเธอร์แลนด์ ปริมาณ 27,175 ตัน ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 28,690 ตัน อันดับที่ 6 คือสหราชอาณาจักร ปริมาณ 26,775 ตัน เพิ่มขึ้น 51.5% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 17,673 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจระบุว่า รัฐบาลอินโดนีเซียได้ยกเลิกการนำเข้าข้าวจำนวน 600,000 ตันที่เหลือหลังจากที่เมื่อเดือนสิงหาคม มีการนำเข้าข้าวแล้วประมาณ 1.4 ล้านตัน จากแผนที่วางไว้ว่าจะนำเข้าข้าว 2 ล้านตัน ในปีนี้ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศผู้ส่งออกข้าวไม่สามารถที่จะส่งมอบข้าวได้ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้

ก่อนหน้านี้ มีการโต้แย้งกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงาน Bulog (state-owned logistics company) กับรัฐมนตรีกระทรวงการค้าเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการนำเข้าข้าวซึ่ง Bulog ระบุว่าอินโดนีเซียไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าข้าวไปจนถึงเดือนมิถุนายนของปี 2019 โดยก่อนหน้านี้ Bulog รายงานว่า ขณะนี้ Bulog มีสต็อกข้าวประมาณ 2.4 ล้านตัน โดยข้าวประมาณ 400,000 ตัน จะส่งมอบประมาณเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะทำให้ Bulog มีสต็อกข้าวที่ต้องบริหารจัดการรวมเป็นประมาณ 3 ล้านตันในช่วงสิ้นปีนี้ เนื่องจากในแต่ละวัน Bulog ได้ดำเนินการจัดหาข้าวเปลือกจากเกษตรกรในประเทศวันละประมาณ 4,000 ตันด้วย

เมื่อสัปดาห์ก่อน กรมการค้าต่างประเทศของอินโดนีเซียระบุว่า การนำเข้าข้าวจากอินเดียและปากีสถาน ประสบปัญหาล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายที่ประเทศต้นทาง ทำให้การส่งมอบข้าวประมาณ 440,000 ตัน จากสองประเทศล่าช้ากว่ากำหนด จึงจำเป็นต้องมีการเสนอให้ขยายเวลารับมอบออกไปจากเดิมที่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา สภานักงานอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority Council; NFA Council) ได้อนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวเพิ่มอีก 500,000 ตัน เพิ่มเติมจากที่เคยอนุมัติไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา จำนวน 250,000 ตัน (รวมเป็น 750,000 ตัน) โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี นี้ ขณะเดียวกัน สภา NFA ยังอนุมัติให้เตรียมการนำเข้าข้าวสำหรับปีหน้าอีก 1 ล้านตัน

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวจำนวน 250,000 ตัน ที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ (จะเปิดประมูลเป็นการทั่วไป หรือ open tender คาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้) จะต้องส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนการประมูลจำนวน 500,000 ตัน ก็จะต้องเปิดประมูลเป็นการทั่วไป (open tender) เช่นเดียวกัน ซึ่งชนิดข้าวที่จะนำเข้าจะเป็นข้าวขาว 25% เท่านั้น

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Agriculture Secretary) เปิดเผยว่า สำนักงานอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) จะนำเข้าข้าวมากขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้เพื่อเพิ่มอุปทานข้าวในตลาดให้มากขึ้นซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ภาวะราคาข้าวในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยในขณะนี้ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภานักงานอาหารแห่งชาติ (the NFA Council) อีกตำแหน่งหนึ่ง ระบุว่า NFA มีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าข้าวมากขึ้นเพื่อช่วยให้ภาวะราคาข้าวในประเทศปรับตัวลดลง และในปีหน้าจะต้องมีการนำเข้าข้าวให้เร็วขึ้นเพื่อให้มีข้าวเพียงพอที่จะจัดสรรไปทั่วประเทศให้เพียงพอ

ทั้งนี้การนำเข้าข้าวที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ในปี NFA มีการนำเข้าข้าวมากกว่า 1 ล้านตัน ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ สภา NFA เพิ่งจะอนุมัติให้ NFA นำเข้าข้าวอีก 250,000 ตัน และก่อนหน้านี้ในช่วงครึ่งปีแรกได้มีการจัดซื้อผ่านระบบการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐอีก 250,000 ตัน และการเปิดประมูลทั่วไปอีก 250,000 ตัน ไปแล้ว

นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวหอมมะลิ และข้าวเมล็ดยาวอื่นๆ ซึ่งมีราคาสูงมาก และคนที่ได้ประโยชน์คือผู้นำเข้าและผู้ค้าข้าว ซึ่งเขาจะเสนอให้ลดการนำเข้าข้าวชนิดนี้โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรในประเทศเพาะปลูกข้าวประเภทนี้แทนที่จะนำเข้าจากต่างประเทศ โดยจะไปเน้นการนำเข้าข้าวประเภทธรรมดาที่สามารถนำมาจัดสรรให้ประชาชนทั่วไปได้ โดยในปีหน้าเขาจะเสนอให้เอกชนนำเข้าข้าวเฉพาะชนิดเดียวกับที่ NFA นำเข้า ซึ่งปกติจะเป็นข้าวขาว 25% ซึ่งมีการจำหน่ายในตลาดที่ระดับราคาต่ำกว่า 40 เปโซต่อกิโลกรัม

เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐบาลคือ LANDBANK และสภา NFA ได้จัดการประกวดราคาเพื่อนำเข้าข้าวจำนวน 100,000 ตัน โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 21 ราย เพื่อนำเข้าข้าวจำนวน 100,000 ตัน สำหรับจัดสรรไปยังเมือง Zamboanga City, Basilan, Sulu และTawi-Tawi (ZamBaSulTa) ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ โดยบริษัทเอกชน 3 ราย (Blue Shark Development and Trading Corp., RAS Bacolod, Inc. และ Basulta Traders Corp.) ได้รับการจัดสรรให้นำเข้าในสัดส่วน 20% (20,000 ตัน) และที่เหลืออีก 80% (80,000 ตัน) จัดสรรให้แก่สหกรณ์การเกษตร 18 ราย หลังจากที่ได้มีการประกวดราคาภายใต้ระบบ MAV (the Minimum Access Volume) ของปีการผลิต 2017/18 โดยคาดว่าจะมีการส่งมอบในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายนนี้ โดยผู้นำเข้าจะต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตรา 35% ให้แก่ LANDBANK

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (the United States Department of Agriculture; USDA) คาดว่าในปีการตลาด 2018/19 ฟิลิปปินส์จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 19.603 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าที่เคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 19.524 ล้านตัน และมากกว่าปี 2017/18 ที่คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 19.4 ล้านตัน

ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippines Statistics Agency; PSA) รายงานว่าผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสที่สองลดลงประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ไตรมาสที่สามคาดว่าจะลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนการนำเข้าข้าวในปีการตลาด 2018/19 คาดว่าจะมีประมาณ 1.5 ล้านตัน มากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 1.2 ล้านตัน เพื่อจากรัฐบาลต้องเร่งนำเข้าข้าวมากขึ้นเพื่อเพิ่มอุปทานข้าวในประเทศและเพื่อช่วยให้ราคาข้าวในประเทศลดลง

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (The Department of Agriculture) ได้สรุปความเสียหายของผลผลิตข้าวเปลือกจากพายุไต้ฝุ่นมังคุดคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14.5 พันล้านเปโซ หรือประมาณ 267 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งความเสียหายของผลผลิตข้าวเปลือกคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 45.7% ของความเสียหายทั้งหมดที่คาดว่าจะมีประมาณ 26.7 พันล้านเปโซ หรือประมาณ 492 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงเกษตรรายงานว่าไม่มีผลผลิตข้าวเปลือกเสียหายมากถึง 558,441 ตัน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายนที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศลดลงในช่วงเดือนที่อุปทานข้าวลดลง (the lean months) ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ประกอบกับการส่งออกข้าวที่นำเข้าล่าช้ากว่ากำหนดทำให้ NFA ไม่มีข้าวเพียงพอที่จะจัดสรรไปตามพื้นที่ต่างๆได้

โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 23.04 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 426 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 17% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 45.51 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 840 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 17% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 48.93 เปโซ ต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 904 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 43.13 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 797 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 21% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 45.71 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 844 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) ไม่สามารถขายข้าวได้ จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 244,979 ตัน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติสามารถประมูลขายข้าวได้ 46,022 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.53% จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 1.016 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,130 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 310.44 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 203,900 ตัน ลดลงประมาณ 1.69% เมื่อเทียบกับปริมาณ 207,400 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 116,800 ตัน ลดลง 17.28% เมื่อเทียบกับ 141,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 3,800 ตัน ข้าวหอม 106,500 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 6,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 57.3% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 15.86% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 68.1%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 48,200 ตัน เพิ่มขึ้น 37.71.5% เมื่อเทียบกับ 35,900 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 42,700 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 5,500 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23.6%) จีนประมาณ 13,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.6%) กัมพูชาประมาณ 10,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.9% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาทั้งปริมาณ และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 226% และ 227% ตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 6,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.3%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 4,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.3%) และประเทศอื่นๆ 4,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2561 มีปริมาณ 10,462 ตัน เพิ่มขึ้น 6.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 9,790 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 9,284 ตัน สหรัฐฯจำนวน 444 ตัน แคนาดา 117 ตัน จีน 238 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนสิงหาคม 2561 รวม 12,600 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 13,000 ตัน ทั้งนี้ในปี 2017 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 42 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 43 กิโลกรัม ในปี 2016 และลดลงประมาณ 12.5% เมื่อเทียบกับ 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ นั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.49 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 2.75% เมื่อเทียบกับ 8.73 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 5.04 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 1.37% เมื่อเทียบกับ 5.11 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัมในเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 12.52 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับ 12.31 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 8.52 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 3.15% เมื่อเทียบกับ 8.26 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่าง ๆ รวมประมาณ 313,500 ตัน ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,600 ตัน ในปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 206,500 ตัน เพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบกับ 187,500 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,600 ตัน ข้าวหอม 186,300 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 12,600 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 65.9% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 59.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 49,900 ตัน ลดลง 42.4% เมื่อเทียบกับ 86,700 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 45,100 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 4,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 15.9%) จีนประมาณ 13,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.4%) กัมพูชาประมาณ 13,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.3% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาทั้งปริมาณ และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 177.6% และ 168.8% ตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 6,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%) และประเทศอื่นๆ 5,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

ที่มา Trade and Industry Department

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tender) ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยตกลงซื้อข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐฯ (non-glutinous medium grain) จำนวน 12,000 ตัน และข้าวเมล็ดกลางจากจีนจำนวน 12,000 ตัน และยังซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous long grain) จากไทยจำนวนรวม 28,000 ตัน (แบ่งการประมูลเป็น 4 ล็อตๆละ 7,000 ตัน) ซึ่งการประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมูล 6 ราย โดยราคาเฉลี่ยไม่รวมภาษี (excluding tax) อยู่ที่ 70,814 เยนต่อตัน หรือประมาณ 628 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วอยู่ที่ 82,959 เยนต่อตัน หรือประมาณ 736 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยกำหนดส่งมอบข้าวสารเมล็ดยาวระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2561 และระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2561 และข้าวเมล็ดกลางส่งมอบระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2561

เมื่อสัปดาห์ก่อน กระทรวงเกษตรฯ เพิ่งประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยตกลงซื้อข้าวเมล็ดกลาง

ของสหรัฐอเมริกาจำนวน 12,000 ตัน และข้าวสารเมล็ดยาวจากไทยจำนวนรวม 28,000 ตัน มีผู้เข้าร่วมประมูล 7 ราย โดยราคาเฉลี่ยไม่รวมภาษี (excluding tax) อยู่ที่ 70,163 เยนต่อตัน หรือประมาณ 627 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วอยู่ที่ 75,776 เยนต่อตัน หรือประมาณ 677 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยกำหนดส่งมอบข้าวสารเมล็ดยาวระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม- 25 พฤศจิกายน 2561 และระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2561 และข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐาส่งมอบระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2561

กระทรวงเกษตร ยังได้ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งแรกของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 26 กันยายน 2561 นี้ จำนวน 25,000 ตัน ที่มา Oryza.com

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วราคาลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน เนื่องจากในช่วงนี้มีคำสั่งซื้อจากประเทศในแถบแอฟริกาเข้ามาบ้างแล้ว โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 373-377 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 2 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 371-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตร (The Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ของปีการผลิต 2018/19 ณ วันที่ 20 กันยายน 2018 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 241.16 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.36% เมื่อเทียบกับ 235.6 ล้านไร่ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งในปีนี้ฤดูมรสุมที่พัดเออลมฝนจากด้านตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาในประเทศซึ่งจำเป็นต่อการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif ปรากฏว่ามาเร็วกว่าปกติ แต่การกระจายตัวของฝนยังไม่ดีนัก มีเพียงบางพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้น

กรมอุตุนิยมวิทยา (the Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า วันที่ 24 กันยายน 2018 ที่ผ่านมา อินเดียมีปริมาณฝนตกต่ำกว่าระดับปกติประมาณ 9% โดยฝนที่ตกบริเวณคาบสมุทรทางภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกในระดับที่ต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 1%, 5%, 1% และ 24% ตามลำดับ ทั้งนี้ ฤดูมรสุมของอินเดียจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน ซึ่งฝนที่ตกในช่วงเวลานี้จำเป็นต่อการเพาะปลูกพืชของอินเดียในฤดูการผลิต Kharif

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 120.09 พันล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 24% แต่ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วปริมาณกักเก็บมีประมาณ 121.65 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 74% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นเดือนที่สองของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าว 208,963 ตัน ลดลงประมาณ 1.57% เมื่อเทียบกับจำนวน 212,293 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และลดลง 1.67% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ที่มีการส่งออกจำนวน 212,518 ตัน โดยในเดือนสิงหาคม 2561 ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่

บาสมาดิจำนวน 171,197 ตัน ลดลง 1.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 173,573 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 37,766 ตัน ลดลง 2.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 38,720 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ทั้งนี้ในช่วง 2 เดือนแรก (กรกฎาคม-สิงหาคม 2561) ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 421,481 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 402,748 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 346,054 ตัน เพิ่มขึ้น 4.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 332,595 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 75,427 ตัน เพิ่มขึ้น 7.52% เมื่อเทียบกับจำนวน 70,153 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ในส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกอยู่ที่ 223.883 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 154.513 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวบาสมาดิ 69.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 0.08% เมื่อเทียบกับ 224.069 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560 (แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 151.527 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวบาสมาดิ 72.542 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ในปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,106,010 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,523,154 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,585,251 ตัน เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,053,891 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 520,759 ตัน เพิ่มขึ้น 10.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 469,263 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ส่วนมูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 2,037.075 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 26.78% เมื่อเทียบกับ 1,606.834 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ที่มา *Oryza.com*

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (Iraq Trade Ministry) ได้เปิดประมูลซื้อข้าว (global tender) จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ โดยเปิดรับข้อเสนอในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลถึงวันที่ 7 ตุลาคม

การประมูลในครั้งก่อน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 60,000 ตัน ซึ่งแหล่งข้าวในวงการค้าระบุว่าอิรักซื้อข้าวจากสหรัฐฯจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 655 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน c&f free out และข้าวจากอุรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 568.75 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน c&f free out ซึ่งในการประมูลในครั้งที่ผ่านมาแล้วมีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวนมากประกอบด้วย ข้าวจากประเทศไทยมีการยื่นเสนอในราคา 449.50 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน c&f free out จำนวน 40,000 ตัน และมีการเสนอในราคา 469.8 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน c&f free out ส่วนข้าวจากเวียดนามมีการยื่นเสนอในราคา 546.5 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน c&f free out ข้าวจากปารากวัยมีการยื่นเสนอในราคา 585 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน c&f free out ข้าวจากอาร์เจนตินามีการยื่นเสนอในราคา 594.70 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน c&f free out

ส่วนการประมูลเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมาอิรักตกลงซื้อข้าวจากประเทศในแถบอเมริกาใต้รวม 60,000 ตัน ประกอบด้วยประเทศอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 559.8 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF Free out จากประเทศปารากวัยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 537 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF Free out ส่วนข้าวจากประเทศไทยมีการยื่นเสนอในราคา 469 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF Free out จำนวน 30,000 ตัน เสนอในราคา 469 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF Free out จำนวน 30,000 ตัน และเสนอในราคา 510 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF Free out จำนวน 40,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1-18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 56,889 ตัน ลดลงประมาณ 2.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 58,622 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 4,051 ตัน ลดลงประมาณ 17.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,907 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 52,837 ตัน ลดลงประมาณ 1.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 53,715 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 21,990 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 7,519 ตัน ฝรั่งเศส 8,273 ตัน เนเธอร์แลนด์ 8,343 ตัน โปแลนด์ 2,108 ตัน อิตาลี 6,469 ตัน โปรตุเกส 7,699 ตัน เบลเยียม 3,601 ตัน เยอรมนี 1,871 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,223 ตัน สวีเดน 1,149 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 8,012 ตัน ลดลง 34.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,208 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 6,324 ตัน ลดลงประมาณ 36.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 10,001 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 1,689 ตัน ลดลงประมาณ 23.47% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,207 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 2,748 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 3,951 ตัน กรีซ 155 ตัน สเปน 1,052 ตัน โปรตุเกส 1,956 ตัน โรมาเนีย 55 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

ไนจีเรีย

ในปี 2018 นี้ คาดว่าผลผลิตข้าวของไนจีเรียจะมีจำนวนลดลงจากการที่ผลผลิตได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญ โดยสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าสมาคมชาวนาไนจีเรีย (the Rice Farmers Association of Nigeria) ได้เปิดเผยว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 131,250 ไร่ คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกในรัฐ the Kebbi state เสียหายประมาณ 168,000 ตัน ขณะที่รัฐอื่นๆ เช่น Niger, Kano และ Katsina ก็คาดว่าจะได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้วไนจีเรียมีผลผลิตข้าวประมาณ 3.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผลผลิตข้าวในประเทศเพียงพอกับความต้องการบริโภคมากกว่าครึ่งหนึ่งในแต่ละปี ซึ่งในปี 2017/18 มีการประเมินว่าความต้องการบริโภคข้าวอยู่ที่ประมาณ 6.7 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2018/19 นี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าไนจีเรียจะนำเข้าข้าวประมาณ 2.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2017/18 ที่คาดว่านำเข้าไปประมาณ 2.6 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*

